

ตารางสรุปสาระสำคัญของร่างทั้ง 4 ฉบับ โดยสังเขป				
	ร่างคณะรัฐมนตรีหรือกฤษฎีกา	ร่างพรรคพลังประชาชน	ร่างสถาบันพระปกเกล้า	ร่างของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
การเริ่มเสนอกฎหมาย	ผู้ริเริ่ม ไม่น้อยกว่า 20 คน โดยแจ้งต่อประธานรัฐสภา ทราบเป็นหนังสือ ต้องมีร่างพระราชบัญญัติ พร้อมบันทึกหลักการ บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ	ไม่ได้กำหนดผู้ริเริ่ม ต้องมีร่างพระราชบัญญัติ พร้อมบันทึกหลักการ บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ	ไม่ได้กำหนดผู้ริเริ่ม ต้องมีร่างพระราชบัญญัติ พร้อมบันทึกหลักการ บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ	ไม่ได้กำหนดผู้ริเริ่ม ต้องมีร่างพระราชบัญญัติ พร้อมบันทึกหลักการ บันทึกเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
บทบาทงานของ กกต. ในกระบวนการเข้าชื่อ	ยกเลิกบทบาทของ กกต.	กกต. สามารถช่วยในกระบวนการเข้าชื่อ	กกต. สามารถช่วยในกระบวนการเข้าชื่อ	กกต. สามารถช่วยในกระบวนการเข้าชื่อ
ของงบประมาณสนับสนุนได้จาก	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	กองทุนสภาพัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง	กองทุนสภาพัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในการยกร่าง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ไม่ระบุ	องค์กรปฏิรูปกฎหมาย ¹	สำนักเลขาธิการรัฐสภาและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

¹ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีนายคณิต ฒ นคร เป็นประธานกรรมการ จัดตั้งขึ้นมาโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระ (ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ...)

กำหนดระยะเวลาในการ ตรวจร่างของประธาน รัฐสภา	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่เกิน 45 วัน	ไม่เกิน 30 วัน
การประกาศรายชื่อผู้ร่วม ลงชื่อ/ระยะเวลาคัดค้าน/ ระยะเวลาจำหน่ายเรื่อง	Website/30 วัน/ถ้ารายชื่อไม่ ครบ แก้ไขได้ใน 30 วัน	สถานที่ราชการสำคัญ/30 วัน/ ถ้ารายชื่อไม่ครบ แก้ไขได้ใน 30 วัน	Website และ สถานที่ราชการ สำคัญ/20 วัน/ถ้ารายชื่อไม่ ครบ แก้ไขได้ใน 90 วัน	สถานที่ราชการสำคัญ สำคัญ/30 วัน/ถ้ารายชื่อไม่ ครบ แก้ไขได้ใน 60 วัน
บทลงโทษ	ในกรณีให้สินบน หรือ ชู้เชื้อ บังคับ และปลอมลายชื่อ	เหมือนพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542	ไม่มีบทลงโทษ	เหมือนพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2542